

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NCT TIÊU BIỂU THAM GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2024

Sáng 18/9, Hội NCT huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Bá Rồng, Ủy viên BCH Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lưu Văn Mùi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo, đại diện Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, đoàn thể, Hội NCT huyện, các xã, thị trấn và NCT tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 14 cá nhân, Hội NCT huyện tặng Giấy khen 14 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong 5 năm qua.

Những năm qua, cán bộ, hội viên NCT huyện Yên Phong đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy vai trò tích cực của NCT, các bậc lão thành cách mạng, CCB, cán bộ công chức nghỉ hưu, NCT có uy tín trong cộng đồng, tôn giáo... đã nêu gương sáng tích cực tham gia công tác xã hội ở cơ sở, tham gia tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và các mô hình tự quản; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng có chất lượng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Thông qua những hoạt động cụ thể, NCT là trung tâm đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, là niềm tin, trụ

HỘI NCT HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH:

Phong trào NCT nằm trong tốp đầu của tỉnh

■ Bài và ảnh TRÚC LINH



Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho các cá nhân NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.

cột của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, với uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, trong 5 năm qua, có hàng trăm NCT được Đảng cử, dân tin giao nhiệm vụ hoặc bầu vào các chức danh trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, đóng góp đáng kể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Toàn huyện có 121 NCT đảm nhiệm các cương vị trong tổ chức đảng, 124 NCT tham gia tổ chức chính quyền, 33 NCT là đại biểu HĐND cấp xã... Giai đoạn 2019-2024, đã có 605 hội viên NCT được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tặng Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Bá

Rồng, ông Lưu Văn Mùi biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội NCT các cấp đạt được trong thời gian qua, khẳng định: Lãnh đạo tỉnh và huyện rất vinh dự, tự hào về những hoạt động hiệu quả, nổi bật của Hội NCT từ huyện đến cơ sở, nằm trong tốp đầu của tỉnh. Đánh giá rất cao vai trò của người đứng đầu tổ chức Hội với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Kết quả đó đã đóng góp tích cực vào phong trào chung của Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những ngày qua, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất lớn về người và của đối với các tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó có Bắc Ninh. Song, cán bộ,

hội viên NCT, thành viên các CLB Liên thể hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện đã đoàn kết, tập trung, cùng cán bộ và Nhân dân địa phương vượt qua bão lũ, đồng thời chung tay góp sức người sức của khắc phục hậu quả cơn bão và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại.

Bắc Ninh đã, đang và tiếp tục có nhiều chính sách ưu việt so với bình quân chung cả nước. Đó là tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác NCT và Hội NCT. Đề nghị thời gian tới, Hội NCT các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vị thế, vai trò của NCT và tổ chức Hội NCT trong xã hội; tham gia có trách nhiệm, hiệu quả tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và các sự kiện chính trị của địa phương. Làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động con cháu, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Yên Phong giàu đẹp, văn minh■